



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๔ มูลค่าข่าว ๕๗๑,๖๒๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เน้นวิทย์เลิศคณิตเยี่ยม หัวใจของรร.ปัญญารัตน์



“ผมชอบทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพราะเห็นว่าทั้งสองศาสตร์สามารถต่อยอดเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และผมยังชอบด้านคอมพิวเตอร์เพราะเห็นว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกอาชีพการทำงาน ซึ่งอาจารย์ที่บีได้การสนับสนุนในทุกด้านที่ผมสนใจ และหากมีปัญหาที่สามารถเข้าพบและซักถามได้ตลอดเวลา”

น้องไอ-ศ.ช.ธิดคม วาณิชชกุล อายุ 14 ปี ชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ที่ตั้งควีนเสเรียดูทองประเภทบุคคล และเหรียญทองแดงประเภททีม จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2556 ณ เมืองปูเป ประเทศอินเดียเมื่อเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา กล่าวถึงการเรียนที่เน้นให้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษของโรงเรียน ผสมกับความสนใจส่วนตัวทำให้น้องเฝ้าคว้ารางวัลทั้งด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประเทศและระดับ



นานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ดร.วาจิต รัตนเพียร ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ กล่าวว่า ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ หรือ The Elite School Mathematics and Science ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนำหลักสูตร IGCSC (Internation General Certificate of Secondary Education) และ หลักสูตร

IB (Internation Baccalaureate Diploma) มาใช้ควบคู่กับหลักสูตรตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความสามารถของนักเรียน นำไปสู่ความสำเร็จใน

การศึกษาระดับต่อไป ทั้งศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ เออีซี ทำให้ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาของการจัดตั้งโรงเรียน ได้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการที่มีผลงานโดดเด่น

เด่นในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แต่ก็เสริมด้วยกิจกรรมด้านต่าง ๆ รวมไปถึงยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยไว้อย่างเหนียวแน่น ดังคำขวัญที่ว่า เป็นเลิศในการเรียน

พากเพียรพัฒนา รักษา  
ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่ง  
แวดล้อม (Excellent in  
Learning Innovation  
Thainess Eco-friend-  
iness)

นางศิริจันทร์  
ดาวมณี ผู้อำนวยการ  
โรงเรียนมัธยม  
ปัญญารัตน์ อดีตผู้ก่อตั้ง

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) โรงเรียนสาธิต มศวปทุมวัน กล่าวว่า จากการที่เป็นนักการศึกษาและได้เดินทางไปดูงานการเรียนการสอนในต่างประเทศเป็นประจำ จึงได้นำหลักสูตรและวิธีการสอนที่ปฏิบัติแล้วสัมฤทธิ์ผลมาปรับใช้ โดยนอกจากจะเน้นให้เรียนได้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ เครื่องมือ สถานที่ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ที่จะเน้นผู้ที่มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ และดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โดยมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักเรียน 1 : 4 ขณะที่ทั่วไปจะกำหนดไว้ที่ 1 : 10 นักเรียนสามารถสอบถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน หรือเกิดข้อสงสัย อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนออกไปแข่งขัน เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ และความรู้ตามเวทีต่าง ๆ อาทิ การได้วาที่ภาษาอังกฤษ เป็นต้น รวมไปถึงการส่งนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศกับโรงเรียนที่เป็นพันธมิตรกันด้วย

ด้าน **น้องวี-ศ.วรัญญู วีระเนมทัตย์** อายุ



15 ปี ชั้น ม.3 อีกหนึ่งผลผลิตที่เพิ่งไปคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทบุคคล และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Asia Inter-Cities Teenager's Mathematics Olympiad (AITMO 2013) ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา กล่าวว่า ชื่นชอบคณิตศาสตร์เพราะรู้สึกสนุก และท้าทายที่จะแก้ไขโจทย์ต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนก็สนับสนุนให้ไปแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง นอกจากนี้ เดิมไม่เก่งภาษาอังกฤษนัก แต่หลังจากได้เรียนรู้ฝึกฝน ผ่านอาจารย์เจ้าของภาษาก็ทำให้มีพัฒนาการดีขึ้นมาก

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคมนี้ ทางโรงเรียนจะเปิดให้เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมชมนิทรรศการทางวิชาการของนักเรียน พร้อมร่วมกิจกรรมนำวิทยาศาสตร์น้อยของบ้านมัธยมปัญญารัตน์ รายละเอียดคลิก [www.panyarachhinhighschool.ac.th](http://www.panyarachhinhighschool.ac.th) หรือ โทร. 0-2635-6130-3.

**สาวสายเดี่ยว**